

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo số 224/BC - CCTHADS ngày 09 /11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV.

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra với một số nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022 Chi cục thi hành án dân sự huyện đã chỉ đạo bám sát kế hoạch nhiệm vụ của ngành, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức; đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu giải quyết án cụ thể cho từng Chấp hành viên trong đơn vị; Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động trong đơn vị để nhanh chóng triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ngành có liên quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Tài chính, Tư pháp, các cơ quan chức năng, các địa phương trong quá trình xác minh và tổ chức thi hành án; các bản án, quyết định của Tòa án được đơn vị triển khai, ra quyết định theo đúng quy định của Pháp luật.

- **Về việc:** Tổng số việc thụ lý là 283 việc, trong đó số việc có điều kiện giải quyết là 225 việc. Đã giải quyết xong là 188 việc (đạt tỷ lệ 83,56% tính trên số việc có điều kiện giải quyết).

+ Số việc chuyển năm sau tiếp tục thi hành là 95việc.

- **Về tiền:** Tổng số tiền đã thụ lý là 16.978.142.000 đồng. Trong đó, số tiền có điều kiện giải quyết là 9.721.509.000 đồng. Đã giải quyết xong: 4.871.841.000 đồng (đạt tỷ lệ 50,11% tính trên số tiền có điều kiện giải quyết)

+ Số tiền chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành là 12.054.862.000 đồng

Qua báo cáo cho thấy năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện số việc, số tiền được giải quyết đạt tỉ lệ 100% so với chỉ tiêu theo qui định của ngành cấp trên giao¹, tạo chuyển biến tích cực về hiệu quả tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị đã có những chuyển biến rõ nét; nhận thức của các đương sự trong việc chấp hành án dân sự có những thay đổi tích cực.

Mặc dù vậy, qua giám sát của Ban pháp chế và công tác kiểm sát của cơ quan Viện kiểm sát cho thấy, Chi cục Thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản qua thời hạn 10 ngày nhưng chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Thông báo kết quả xác minh cho người được thi hành án đối với vụ việc qua 02 lần xác minh nhưng người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và xác minh kịp thời để phân loại án theo đúng quy định của pháp luật. Một số sổ sách ghi chép chưa đầy đủ; 04 hồ sơ thi hành án vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; 01 hồ sơ biên bản xác minh điều kiện thi hành án không có xác nhận của UBND xã hoặc Công an xã...

Việc làm hồ sơ cho người mua được tài sản đấu giá “quyền sử dụng đất” cho các tổ chức, cá nhân trúng thầu còn nhiều bất cập.

II. KIẾN NGHỊ

Năm 2022, mặc dù đã tổ chức thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền so với chỉ tiêu do cấp trên giao nhưng số tiền chuyển sang năm sau tiếp tục thi hành vẫn còn rất lớn (12.054.862.000 đồng), vì vậy đề nghị

Chi cục thi hành án tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác xác minh, phân loại án, kịp thời tổ chức giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Thường xuyên kiểm tra đối với Chấp hành viên trong đơn vị và từng công chức, người lao động trong đơn vị để trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tránh những thiếu sót, tồn tại như đã nêu ở trên.

Thực hiện việc cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo đúng quy định tại Điều 106, Luật THADS năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Khoản

¹ chỉ tiêu giao về việc trong số việc có điều kiện giải quyết 83%, chỉ tiêu giao về tiền trong số tiền có điều kiện giải quyết 44,6%

5, Điều 2, Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cho người mua được tài sản đấu giá để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển quyền, sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá

Trong báo cáo hàng năm cần nêu cụ thể các chỉ tiêu được cấp trên giao cho đơn vị thực hiện trong năm để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (bc);
- Thường trực HĐND huyện (bc);
- các thành viên Ban pháp chế;
- Lưu: VT, BPC.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trương Thanh Tùng